

TSF สร้างผลงานโค้งสุดท้ายคว้งงานใหญ่จาก ธ.ก.ส. ผลิตสื่อโฆษณาสนับสนุนเยาวชนไทยรักการออม



TSF สร้างผลงานโค้งสุดท้ายคว้งงานใหญ่จาก ธ.ก.ส.

ผลิตสื่อโฆษณาสนับสนุนเยาวชนไทยรักการออม

บมจ.ทรีซิกตีไฟว์ (TSF) สร้างผลงานช่วงโค้งสุดท้ายปี 59 คว้งงานใหญ่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาสนับสนุนเยาวชนรักการออมผ่าน “โครงการโรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส.” เผยแพร่สื่อต่าง ๆ ทั้งโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ สื่อออนไลน์ และป้ายโฆษณา TSF สนับสนุนเยาวชนรักการออม นายพลศักดิ์ เจริญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีซิกตีไฟว์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSF เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้เป็นผู้ผลิตและเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ “โครงการโรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส. ปี 2559” ทั้งนี้ TSF จะทำหน้าที่ดำเนินการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ทางช่อง 3, 5, 7, MCOT และทีวีดิจิตอลช่องอื่น ๆ รวมทั้งสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ และสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง youtube และ facebook รวมทั้งสื่อโฆษณากลางแจ้งซึ่งเป็นสื่อของ TSF เอง โดยได้วางแผนว่าจะเผยแพร่โครงการดังกล่าวทั้งป้ายโฆษณาริมทางเท้า (Mupi) จำนวน 20 ป้าย ป้ายโฆษณาหน้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 (DTC) จำนวน 100 ป้าย และสื่อโฆษณาใหม่ของบริษัทที่กำลังจะเปิดขายในมกราคม 2560 คือ ป้ายโฆษณาหน้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 แบบจอดิจิตอล LCD (DTC+) จำนวน 20 ป้าย ทั้งนี้ สื่อโฆษณาดังกล่าวจะทำการเผยแพร่ต่อเนื่องเป็นเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560

สำหรับ “โครงการโรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส. ปี 2559” นั้นมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักและรักการออม โดยน้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ที่เพิ่มเติมเข้ามานอกเหนือจากรูทกิจหลักแล้ว ยังสร้างภาคภูมิใจให้กับบริษัทฯ เนื่องจากงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้เรื่องคุณค่าของการออม เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้การดำเนินกิจกรรมผลิตรวมทั้งการเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ใช่ธุรกิจหลักของ TSF ที่ส่วนใหญ่เป็นป้ายโฆษณากลางแจ้ง แต่ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านอื่น ๆ ด้วยอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณมนัสวิน โทร.081-438-7353 คุณปัญญา โทร.

081-191-6779